

หนังสือพิมพ์มั่นคง

ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2013



สัมผัสถึงไฟรักของพระเจ้าที่มีต่อดวง วิญญาณในนิมิตทั้งสี่ของมั่นคง

คริสตจักรมั่นคงเช่นทรูถูกตั้งขึ้นในการจัดเตรียมอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ได้เผยแพร่วิชิตถุคุณออกไปทั่วทุกมุมโลกด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวและถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ด้วยคริสตจักรสาขาและคริสตจักรที่ร่วมพันธกิจมากกว่า 1 หมื่นแห่ง มั่นคงได้ทุ่มเทให้กับการประกาศพระกิตติคุณกับคนในประเทศและผู้คนทั่วโลกโดยไม่หยุดหย่อน คริสตจักรได้ประกาศถึงพระเจ้าพระผู้สร้าง พระเยซูคริสต์ และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับผู้คนทั่วโลกผ่านทางสื่อสิ่งตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ หนังสือพิมพ์ และการแพร่ภาพกระจายเสียง นอกจากนี้ในท่ามกลางการไหลบ่าอย่างรวดเร็วของกระแสฝ่ายวิญญาณ ผู้คนจำนวนมากได้มาถึงความรอดและผ่านระดับของ "การยื่นมือยึดอยู่ศิลาแห่งความเชื่อ" และกลายเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ และฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์

ในขณะที่ความคาดหวังสำหรับปีใหม่ 2013 กำลังเพิ่มมากขึ้นศิษยาภิบาลอาวุโส ดร. แจร์ ร็อก ลี ได้นำเสนอนิมิตทั้งสี่ของคริสตจักรโดยการแบ่งปันคำเทศนาเกี่ยวกับหัวข้ออธิษฐานที่พระเจ้าประทานให้สำหรับปี 2013 ในช่วงการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ การนมัสการไตร่ตรองวันศุกร์ และการนมัสการวันปีใหม่โดยเริ่มต้นจากวันที่ 23 ธันวาคม 2012 เป็นต้นมา

1. การจัดเตรียมล่วงหน้าสำหรับยุคสุดท้าย (1 ทิโมธี 2:4)

นิมิตแรกแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนรอด พระองค์ทรงต้องการให้ชนทุกชาติ ได้ยินพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และไปถึงความรอด เพื่อการจัดเตรียมนี้ ทั้งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้าง และนักบวชฝ่ายวิญญาณล้วนมีความจำเป็นทั้งสิ้น ดังนั้น ในปี 2013 เราต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้น โดยมี ผู้เลี้ยงเป็นศูนย์กลางเพื่อเราจะสามารถทำให้การจัดเตรียมแห่งวาระสุดท้ายนี้สำเร็จอย่างไรข้อกังขา

2. ชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ (ฮีบรู 10:22)

เพื่อเปิดเผยชื่อของคริสตจักรแห่งนี้และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบต่อหน้าผู้คนทั้งโลก พระเจ้าจะทรงทำการต่อไปด้วยการนำสมาชิกจำนวนมากเข้าสู่ระดับฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ในปีใหม่ ด้วยเหตุนี้เราต้องไม่หยุดอยู่ที่ระดับของ "ศิลาแห่งความเชื่อ"

3. สถานนมัสการที่ส่องสว่าง (สดุดี 37:6)

สถานนมัสการที่ส่องสว่างแห่งนี้หมายถึงสถานนมัสการที่จะส่องแสงถึงความหมายที่แท้จริงของสถานนมัสการ สถานนมัสการแห่งนี้จะเป็นสถานที่ซึ่งความชอบธรรมของพระเจ้าจะส่องเจิดจ้าในโลก มีคนรวมทั้งรวบรวมและเปลี่ยนแปลง ดวงวิญญาณจำนวนมากไม่ถวนสถานนมัสการแห่งนี้ให้อาและงดงาม แต่สิ่งที่เราควรจดจำก็คือว่าสถาน

ที่แห่งนี้จะสามารถทำหน้าที่เป็นวิหารบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในสถานนมัสการแห่งนี้ส่องสว่างออกไป พระเจ้าได้ทรงมอบฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นแก่ผู้เลี้ยงและเพิ่มขนาดแห่งความเชื่อของสมาชิกเพื่อเปิดเผยถึงพระสิริของพระองค์ กับโลกผ่านทางสถานนมัสการที่สร้างขึ้นด้วยบุตรที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ สงราวิของพระเจ้าจะปรากฏอย่างใหญ่และดวงวิญญาณจำนวนมากไม่ถวนจะมาถึงความรอดในวาระสุดท้ายผ่านทางสถานนมัสการ ที่ให้อาและนำปลาบปลื้มใจแห่งนี้ที่สร้างขึ้นภายใต้ชื่อ "มั่นคง"

4. ฤทธิ์อำนาจ (ยอห์น 11:41-44)

ยอห์นบทที่ 11 บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำให้ลาซารัส (ซึ่งตายไปแล้วสี่วัน) ฟื้นคืนชีพ ถ้าคนหนึ่งสามารถทำให้คนตายฟื้นคืนชีพด้วยฤทธิ์อำนาจ สิ่งนี้ก็หมายความว่าเราสามารถบังคับกับเสรีภาพแห่งการตัดสินใจ ของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ให้หันกลับและเปลี่ยนแปลงและด้วยฤทธิ์อำนาจนี้ดวงวิญญาณจำนวนมากสามารถไปถึง ความรอด พระเยซูทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมาด้วยการเปล่งพระสุเสียงดังเดิมพันได้ พระเจ้าได้ทรงนำคริสตจักรมั่นคงเช่นทรูให้ประกาศพระสุเสียงดังเดิมพันผ่านทางผู้เลี้ยงด้วยฉันทัน ในปีใหม่นี้พระสุเสียงดังเดิมพันจะดังสนั่น และพระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่จะปรากฏให้เห็นอย่างจริงจัง สิ่งนี้จะนำผู้คนจำนวนมากของโลกนี้มาถึง หนทางแห่งความรอดและนำสมาชิกมากขึ้นไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่

ความรักไม่หยิ่งผยอง



ดร.แจร์อ็อก ลี ศิษยาภิบาลอ่าวโซ

“ความรักนั้นคือคตพนานและกระทำ
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่
อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง”
(1 โครินธ์ 13:4)

ความเชื่อและความหวังมีความจำเป็นชั่วคราวเพื่อให้ไปสู่
สวรรค์ แต่ความรักเป็นสิ่งที่นิรันดร์ เพราะเหตุนี้ ในความ เชื่อ
ความหวัง และความรัก ความรักจึงยิ่งใหญ่ที่สุด ในบรรดา
ลักษณะของความรักฝ่ายวิญญาณทั้ง 15 อย่าง ตามที่นำเสนอไว้ใน
1 โครินธ์บทที่ 13 ลักษณะอย่างที่ทำให้แก่ “การไม่หยิ่งผยอง”
พระคัมภีร์บอกเราว่าความชั่ว อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง
มากเป็นพิเศษคือความหยิ่งผยอง

1. ลักษณะของคนที่ไม่หยิ่งผยอง

คำว่า “หยิ่งผยอง” ในที่นี้คือการไม่เห็นว่าคุณค่าคนอื่นสำคัญกว่าเรา
แต่กลับเพิกเฉยต่อคุณเหล่านั้นและถือว่าเราดีกว่าเขา ในทุกด้าน คน
ที่ไม่หยิ่งผยองจะรู้สึกว่าคุณค่าคนอื่นสูงส่งกว่าคนอื่น เขามักดูถูกคนอื่นรวม
ทั้งสิ่งสอนและชี้นำคนอื่นอยู่ตลอดเวลา คนเหล่านี้มักทำตัวเยอหยิ่ง
กับผู้อื่นที่สำคัญน้อยกว่าตน บางครั้งเขาเพิกเฉยต่อความโดดเด่น
ของผู้อื่นด้วยซ้ำ เมื่อท่านต้องพูดคุยกับคนเหล่านี้ บ่อยครั้งการ
พูดคุยกันมักนำไปสู่การคาดเดาและการทะเลาะวิวาท สิ่งที่เลวร้าย
กว่านั้นก็คือคนเหล่านี้อาจจะเปิดความโกรธของตนออกมาโดยขึ้น
กรานว่าเป็นฝ่ายถูกและจากนั้นก็กลายเป็น การสูรปรบมือกัน
สุภายิต 13:10 กล่าวว่า “เพราะความทะนงตัวเท่านั้นการวิวาทจึงเกิด
ขึ้น แต่ปัญญาอยู่กับ บรรดาผู้ที่รับคำแนะนำ” 2 ทิโมธี 2:23 กล่าวว่า
“จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ ด้วยรูแล้ว ว่า
ปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน”

ผู้คนมีจิตสำนึกและความรู้แตกต่างกันเพราะแต่ละคนเห็น

ได้ขึ้น เรียนรู้ และมีประสบการณ์กับสิ่งที่แตกต่างกัน ที่จริง สิ่งที่คุณ
หยิ่งผยองเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยข้อผิดพลาด ถ้าความรู้ที่ผิด ๆ ถูกสะสม
ไว้เป็นเวลานาน สิ่งนี้จะก่อให้เกิดความ ชอบธรรมส่วนตัวและ
กรอบความคิดส่วนตัว

“ความชอบธรรมส่วนตัว” ในที่นี้คือการกล่าวอ้างว่าท่านเป็น
ฝ่ายถูกซึ่งจะทำให้กรอบความคิดส่วนตัวแข็งแกร่งมาก ขึ้นเมื่อวัน
เวลาผ่านไป บุคลิกภาพหรือความรู้ของท่านจะแข็งตัวกลายเป็นก
กรอบความคิดส่วนตัวดังกล่าว สิ่งนี้ทำให้เกิด “ตัวตน” ของท่านขึ้น
มา เนื่องจากตัวตนนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรง ดังนั้นเมื่อกรอบความคิด
ส่วนตัวนี้ก่อตัว ขึ้นมาแล้วจึงเป็นการยากที่จะทำลายลง

สมมุติคนหนึ่งรู้สึกว่าคุณค่าคนอื่นมีปมด้อย เมื่อเขาเห็นคนรวยขยับเนก
ไทของคนที่เขาจะคิดว่าคนรวยคนนั้นกำลังโชว์ เสื้อผ้าของตน หรือ
เมื่อมีคนรอบข้างเขาใส่คำพูดที่เขาใจหาย เขาจะรู้สึกว่าคุณค่าคนอื่นใส่คำพูด
เช่นนั้นเพื่อตัดเขาออก จากวงสนทนา

คนที่หยิ่งผยองจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนและเขาจะ
ขึ้นกรานอยู่กับความคิดของตนซึ่งปกคิมักจะนำไปสู่ การคาดเดา
ในทางตรงกันข้าม คนที่ถ่อมใจจะไม่ทะเลาะวิวาทแม้ว่าเขาจะเป็น
ฝ่ายถูกและคนอื่นเป็นฝ่ายผิด แม้ โดยส่วนตัวเขาจะแน่ใจในแนวคิด
ของตน 100% แต่เขายังรู้สึกว่าคุณค่าคนอื่นได้ สาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่
ต้องการที่จะ ครอบงำคนอื่น

ถ้าท่านมีจิตใจถ่อม สิ่งนั้นก็หมายความว่าท่านมีความรักฝ่าย
วิญญาณที่ถือว่าคนอื่นสำคัญกว่าตน ท่านถือว่าเขา ดีกว่าท่านจากใจ
ของท่านแมคนเหล่านั้นอาจยากจน ด้อยการศึกษา และอ่อนแอ ท่าน
ให้ความสำคัญแก่กระทั่ง กับเด็กเล็ก สาเหตุก็เพราะว่าท่านคิดว่าดวง
วิญญาณทั้งหลายล้วนมีค่าในฐานะบุตรของพระเจ้าที่ได้รับการ
รอดด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซู

2. ความหยิ่งผยองฝ่ายเนื้อหนังและความหยิ่งผยองฝ่ายวิญญาณ

เราสามารถค้นพบการกระทำที่หยิ่งผยอง (เช่น การอวดตัว
หรือเพิกเฉยต่อคนอื่น) อยู่กับเราได้ไม่ยาก สิ่งเหล่านี้คือ ลักษณะ
ของ “ความหยิ่งผยองฝ่ายเนื้อหนัง” คริสเตียนส่วนใหญ่พยายามที่
จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ทิ้ง ไปทันทีที่เขาเจอ เขาพระเยซูคริสตและรู้จัก
ความจริง ในทางตรงกันข้าม ความหยิ่งผยองฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการค้นพบ และกำจัดทิ้งไป

ถ้าเช่นนั้น “ความหยิ่งผยองฝ่ายวิญญาณ” คืออะไร ถ้าท่านเป็น
คริสเตียนมานานท่านอาจมีความรู้ในพระคัมภีร์มากมาย ท่านได้รับ
ตำแหน่งและมีหน้าที่และเป็นผู้นำ ในขณะที่เดียวกันพวกท่านบางคน
อาจคิดอย่างผิด ๆ ว่าท่านได้เพาะบม จิตใจของตนไว้ด้วยพระคำของ
พระเจ้าแม้พระคัมภีร์นั้นเป็นเพียงความรู้ ท่านอาจคิดว่าท่านแยกแยะ
ระหว่างสิ่งที่ถูกและ สิ่งที่ดีด้วยความจริงแต่ในความเป็นจริงท่าน
กำลังชี้ความคิดของคนอื่นพร้อมทั้งตัดสินและกล่าวประณามเขา

บางคนละเลยระเบียบการบางอย่างที่เขาควรเชื่อฟังเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว เขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน แต่เขาก็กลับ คิด
ว่า “ผมได้รับการยกเว้นเพราะผมมีตำแหน่งสูง” จิตใจที่โอหังเช่น
นี้คือเป็น “ความหยิ่งผยองฝ่ายวิญญาณ” ถ้าท่าน ละเลยพระบัญญัติ
และระเบียบการของพระเจ้าด้วยจิตใจที่โอหังท่านก็ไม่ได้รักพระเจ้า
อย่างแท้จริง ถ้าท่านตัดสินหรือ ประณาม ท่านก็ไม่ได้อิทธิพล
ที่แท้จริง

ทุกคนมีลักษณะของความหยิ่งผยองนี้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะ/

เธอได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องถน
องรักถนอคนสิ่งนี้ทิ้ง ไป ถ้าท่านไม่ถนอรักถนอคนสิ่งนี้ออกไป
ทั้งหมดผ่านการอธิษฐานอย่างร้อน รน ท่านก็จะพ่นงตนโดยไม่รู้
ตัว สิ่งนี้จะเหมือนหน่ออวัชพืชอีกครึ่งหนึ่งแม่หลังจากที่เราตัด
มันทิ้งไปเราไม่ ถนอรักถนอคน กล่าวคือ ถ้าเราไม่ถนอรัก
ถนอคนธรรมชาติบาปทิ้งไปทั้งหมด ความหยิ่งผยองก็จะกลับเข้า
มา ในจิตใจของเราอีกตลอดชีวิตคริสเตียนของเรา

ด้วยเหตุนี้ เราควรถ่อมใจเหมือนเด็กต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่
เสมอ จงถือว่าคนอื่นสำคัญเท่ากับตนเอง และจงวิ่งแข่ง ขึ้นต่อไป
โดยไม่แปรเปลี่ยนจนกว่าเราจะมีความรักอันยอดเยี่ยมซึ่งพร้อมที่จะ
รับใช้ด้วยชีวิตของเรา

3. คนหยิ่งผยองที่วางใจในตนเอง

เนบูคัดเนสซาร์ (กษัตริย์แห่งอาณาจักรบาบิโลน) เปิดยุคทอง
ของอาณาจักรขึ้น ในยุคของท่าน สวนลอยแห่งบาบิโลน (ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในเจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณ) ถูกสร้างขึ้น ท่านคิดว่าท่าน
เป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่และ ท่านได้รับเครดิตกับทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้น เนบูคัดเนสซาร์บังคับให้ประชาชนกรบไปหามัสการท่าน
เป็นพระเจ้า ในที่สุด พระเจ้าทรงทำให้กษัตริย์ผู้เยอหยิ่งองค์นี้รู้ว่า
พระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองเหนืออาณาจักรทั้งสิ้นของมนุษย์ (ดา
เนียล 4:30-32)

ในที่สุดกษัตริย์องค์นี้ก็ถูกขับไล่ออกไปจากพระราชวังของ
ตน พระองค์เสวยหญ้าอย่างกับวัวและพระเกสาของกวาง อย่างกับ
ขนนกอินทรีเป็นเวลาเจ็ดปี จากนั้นกษัตริย์ทรงมีจิตปกคิมกลับคืนมา
พระองค์รู้ถึงความหยิ่งผยองของตนและ ขอรับนับถือพระเจ้า (ดา
เนียล 4:33-37) คนที่ไม่เชื่อจำนวนมากรรมทั้งกษัตริย์เนบูคัดเนส
ซาร์พูดว่าเขาไว้วางใจในตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เขาก็พบปัญหาหลาย
อย่างที่เขาไม่สามารถแก้ไขด้วยความสามารถของมนุษย์ในชีวิตของ
เขา แม้วิทยาศาสตร์และการแพทย์จะก้าวหน้า ไปอย่างมากมาย แต่
ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่นและ
แผ่นดินไหว) หรือโรคภัยที่ ค้นพบใหม่ ๆ ได้

สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนักเชื่อบางคนยังคงพึ่งพิงตนเองหรือ
ใ้มาตรการฝ่ายโลก พระเจ้าทรงต้องการที่จะช่วยเขา แต่พระองค์
ไม่สามารถทำอะไรได้ได้เว้นแต่คนมนุษย์จะถ่อมตัวลง ดังนั้นเขาจึงไม่ได้
ปกป้องเขาให้พ้นจากศัตรูและ เขาไม่ได้รับการทรงนำไปสู่
แนวทางที่มั่งคั่งรุ่งเรือง

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์...

พระเจ้าตรัสว่าคนที่หยิ่งผยองคือคนโง่ มนุษย์ทุกคนเป็นเพียง
สิ่งทรงสร้างต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ แมท่านมี เหตุหลายสิ่ง
ที่จะอวดอ้าง แต่ชีวิตบน โลกนี้ก็เป็นสิ่งชั่วคราวและจะมีการพิพากษา
ใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เราจะได้รับการยกชูมากขึ้น ในสวรรค์ตามขนาดของความ
ถ่อมใจที่เรามีต่อพระพักตร์พระเจ้าและการรับใช้พระองค์ สาเหตุก็
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกชูท่านขึ้นตามที่ท่านก้มไว้ในซาก
อบ 4:10 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงถ่อม ตัวในสายพระเนตรขององค์
พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น” ด้วยเหตุนี้จึงถ่อม
ตัวท่านลง ผมขอ อธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่า
เมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะเป็นคนสำคัญและมีคุณค่าใน ต่อพระ
พักตร์ของพระเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ • เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เป็นพระคำที่เกิดจากการคลอใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ • เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์ พระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบัพติศมา • เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อที่เราได้รับการยกชูโดยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา • เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมา ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ซุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผ่น “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาราประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่าท่านอื่นซึ่งให้รางวัลหลายรอดได้ในทางโปรเตสแตนต์กลางมนุษย์ทั่วโลก”



เทพดึกาเบรียลผู้ประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซูและบทบาทของทูตสวรรค์องค์อื่น

❖ ทูตสวรรค์จำนวนนับไม่ถ้วน

จำนวนทั้งสิ้นของทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะนับได้ โลกของทูตสวรรค์ถูกจัดระบบไว้ ดีกว่าระบบการปกครอง ระบบกองทัพ หรือระบบการจัดการใด ๆ บนโลกนี้ ระเบียบกฎเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดและดำเนินตามระดับการบังคับบัญชาของผู้มีอำนาจสูงกว่า

เทพดึกาเบรียลเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์บางกลุ่มและเทียบกับรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งของประเทศบนโลกนี้ เทพดึกาเบรียลทำหน้าที่เป็น หนูเป็นดา เป็นมือและเป็นเท้าของพระเจ้าและเทพเหล่านี้สวดและสำรวจงานอื่น ๆ เช่นกัน เทพเหล่านี้ได้รับคำสั่ง โดยตรงจากพระเจ้าและรายงานต่อพระองค์ ภายใต้อาณัติของทูตสวรรค์อยู่จำนวนนับไม่ถ้วน

ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือการที่เทพดึกาเบรียลนำเอาข่าวสารที่มีเนื้อหาสำคัญจากพระเจ้าลงมา เช่น คำตอบต่อคำอธิษฐานที่สำคัญ หรือการเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคต (ลูกา 1:19, 26; ดาเนียล 9:21-23) เป็นต้น

ทูตสวรรค์มีอยู่หลายกลุ่มเช่นกัน เช่น ทูตสวรรค์ที่ปกป้องมนุษย์จากอันตราย (ดาเนียล 6:22; กิจการบทที่ 2) ทูตสวรรค์ ที่นำเอากลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐานของเราไปยังพระที่นั่งของพระเจ้า (วิวรณ์ 8:3-4) ทูตสวรรค์ที่แข็งแกร่ง (วิวรณ์ 10:1; 18:21) ทูตสวรรค์ที่นำเอาการพิพากษาของพระเจ้าลงมา (2 ซามูเอล 24:16) จอมพลโยธา (สดุดี 103:21; ลูกา 2:13) ทูตสวรรค์ที่ปรณินิบัติบุตรของพระเจ้า (ฮีบรู 1:14) และทูตสวรรค์ที่บันทึกคำพูดและการกระทำของมนุษย์ในสวรรค์ (มัทธิว 18:10) เป็นต้น

❖ เทพดึกาเบรียลที่ประกาศถึงการบังเกิดของพระเยซู

ลูกา 1:26-38 บรรยายถึงการที่พระเจ้าทรงส่งเทพดึกาเบรียลมาพบกับมารีย์สาวพรหมจารีและแจ้งเรื่องการบังเกิดของพระเยซู

กาเบรียลปรากฏตัวกับมารีย์ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีและกล่าวกับเธอว่า “ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยชู” เธอกล่าวว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร” เพราะเธอยังเป็น หญิงพรหมจารีและเธอเพียงแต่หมั้นไว้กับโยเซฟ

ทูตสวรรค์กาเบรียลตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของสูงสุดจะปกป้องกันเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะใคร่เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า” ทูตสวรรค์นี้หมายความว่ามารีย์จะตั้ง ครรภ์โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอเชื่อฟังถ้อยคำนั้นและกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า เป็นหญิงคนใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้งงเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิด” เทพดึกาเบรียล ได้รับคำสั่ง จากพระเจ้าและประกาศข่าวสารที่สำคัญนั้นแก่ผู้คน โดยตรงด้วยการปรากฏตัวกับเขาโดยแนวทางนี้

❖ ทูตสวรรค์ที่ปรณินิบัติผู้เชื่อและปกป้องเขา

ทูตสวรรค์อีกจำนวนมากซึ่งทำหน้าที่ของคนที่อยู่ในมิติฝ่ายวิญญาณ และมีทูตสวรรค์อีกหลายองค์ที่ปรณินิบัติบุตร ของพระเจ้าบนโลกนี้ (ฮีบรู 1:14) ทูตสวรรค์เหล่านี้จะสามารถปกป้องเจ้านายของคุณได้ก็คือ เมื่อคุณเหล่านั้นอยู่ใน พระคำของพระเจ้า ยิ่งความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นมากเท่าใดและจิตใจของคุณอยู่ฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหน ทูตสวรรค์ที่จะปกป้องเขาก็มีขนาดใหญ่มากและมีความสามารถมากขึ้นเท่านั้น

พระเจ้าแห่งความรักทรงวางแผน “การเตรียมมนุษย์” เอาไว้เพื่อให้เขาชื่นชมกับความสุขที่แท้จริงและเพื่อแบ่งปันความรักกับบุตรของพระองค์ผู้มีลักษณะเหมือนพระองค์ในสวรรค์อันงดงามและพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ ในบรรดาสีต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่าง ทูตสวรรค์และพวกทูตสวรรค์ที่ช่วยในพระราชกิจของพระเจ้าในการฉลองวันคริสต์มาส ขอให้เราจะลึกลงไปในสิ่งที่พวกเขา ทูตสวรรค์ทำในการเตรียมมนุษย์ จากนั้นขอให้เราจะเรียกเอาความรักของพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างไว้ในเรา



ทูตสวรรค์เหล่านี้ยังสามารถแสดงสัญญาณและทำที่ที่หลากหลายตามอารมณ์ต่าง ๆ ของตนด้วยกัน ถ้าเจ้านายของ เขาร้องเพลงสรรเสริญและเต้นรำด้วยความยินดี ทูตสวรรค์ก็จะทำตามเจ้านายด้วยความยินดีเช่นกัน ถ้าเจ้านายหัวเราะให้กับสิ่งที่น่าขบขัน ทูตสวรรค์ก็จะหัวเราะตามเจ้านาย ถ้าเจ้านายโศกเศร้า ทูตสวรรค์ก็จะโศกเศร้าและนั่งลงอย่าง สิ้นหวัง ถ้าเจ้านายโศกเศร้าและไม่คิดถึงคนอื่น ทูตสวรรค์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะถอยห่างไปจากเจ้านาย ตามความยุติธรรมของพระเจ้า ผลลัพธ์ก็คือทูตสวรรค์เหล่านี้ก็ไม่สามารถปกป้องเจ้านายของคุณได้

❖ ทูตสวรรค์ที่นำส่งกลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐานของผู้เชื่อ

ทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งรับเอากลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐานของท่าน (วิวรณ์ 8:3-4) ตำแหน่งของทูตสวรรค์ที่นำเอากลิ่นหอม ขึ้นไปนี้จะแตกต่างกันตามขนาดของวงเวียนกลิ่นหอมแห่งจิตใจของเราที่พระเจ้าทรงยอมรับ กลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐาน ถูกรวบรวมไว้ในกระถางทองคำ ทูตสวรรค์ที่ตำแหน่งสูงกว่าจะนำกระถางทองคำนี้ขึ้นไปในอากาศ และส่งมอบกระถางทองคำนี้ให้กับทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าตนจากนั้นเทพดึกาเบรียลที่รับผิดชอบจะนำกลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐานใส่ในกระถางขนาดใหญ่เพื่อนำไปถวายบนแท่นบูชาทองคำด้านหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า

❖ ทูตสวรรค์ที่บันทึกความคิด จิตใจ คำพูด และการกระทำทุกอย่างของมนุษย์

ในสวรรค์ ทูตสวรรค์หนึ่งองค์ได้รับมอบให้กับมนุษย์แต่ละคนในโลกนี้ ทูตสวรรค์องค์นี้จะบันทึกทุกคำพูดและการกระทำ ของบุคคลเอาไว้ ทูตสวรรค์ที่บันทึกความคิด จิตใจ คำพูด และการกระทำทุกอย่างของท่านไว้โดยละเอียด เทพเหล่านี้จะรายงานต่อเทพดึกาเบรียลที่มีตำแหน่งสูงกว่าตามลำดับโดยละเอียด จากนั้นเทพดึกาเบรียลนี้จะรายงานต่อ เทพดึกาเบรียลอื่น ๆ ตามลำดับ จากนั้นรายงานนี้จะถูกนำไปใส่ไว้ในกระถางทองคำด้านหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า (มัทธิว 18:10) พระเจ้าทรงสามารถสำรวจมนุษย์คนเพราะการทำหน้าที่ของเหล่าทูตสวรรค์

❖ รูปร่างหน้าตาของทูตสวรรค์ที่มีลักษณะเกือบจะเหมือนมนุษย์

ทูตสวรรค์มีรูปร่างหน้าตาเกือบเหมือนมนุษย์ยกเว้นตรงที่ว่าทูตสวรรค์นั้นมีปีก (มาระโก 16:5; ยอห์น 20:12; กิจการ 1:10-11) อย่างไรก็ตาม เทพเหล่านี้อาจมีรูปร่างและลักษณะของเพศชายหรือเพศหญิงตามบทบาทหน้าที่ของตน ยกตัวอย่าง ถ้าทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่เป็นนายพลแห่งกองทัพ ทูตสวรรค์นี้จะมีรูปร่างหน้าตาของเพศชาย รูปร่างหน้าตาของเพศหญิงอาจเหมาะสมกับการร้องเพลงและการเต้นรำ แต่ไม่ได้หมายความว่าทูตสวรรค์ที่เต้นรำไม่มีลักษณะ ของความเป็นเพศชาย

ลักษณะของทูตสวรรค์ก็แตกต่างกันออกไปตามหน้าตาต่าง ๆ ของตนเช่นกัน ยกตัวอย่าง ทูตสวรรค์ที่ร้องเพลงหรือเต้นรำ มักหัวเราะงาย ทูตสวรรค์บางองค์ก็เล่นมากและเทพเหล่านี้ทำหน้าที่ด้านอื่น ในอีกด้านหนึ่ง ทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้รักษาความปลอดภัยจะไม่หัวเราะ ในทำนองเดียวกัน มีทูตสวรรค์ที่ได้รับหน้าที่พิเศษในมิติฝ่ายวิญญาณ แต่มี ทูตสวรรค์องค์อื่นที่ปรณินิบัติบุตรของพระเจ้าบนโลกนี้

ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อ ดวงวิญญาณชาวปาเกีสถานและศรีลังกา

ศิษยาภิบาลแตซึก กิล (คริสต์จักรมัณฑนเมือง)

“...จนกว่าเมล็ดแห่งพระกิตติคุณ จะถูกหว่านและเกิดผลอย่างบริบูรณ์ใน สาธารณรัฐอิสลามแห่งปาเกีสถาน...”

ในเดือนตุลาคม 2000 มีการจัด ประการครั้งใหญ่ในเมืองลาฮอร์ ปาเกีสถานซึ่งเป็นประเทศสาธารณรัฐ อิสลาม โดยมี ดร.แจวอน ลี ศิษยาภิบาล อาวุโสของคริสต์จักรมัณฑนเมืองเซ็นทรัล เป็นนักเทศน์ ผู้คนได้รับการรักษาให้ หายจาก โรคชนิดต่าง ๆ และวิญญาณชั่วก็ออกไปจากคนหนึ่งที่ถูกผีสิงมา เป็นเวลา 23 ปี นอกจากนี้ยังมีการ สำแดงถึง การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ อีกมากมายเช่นกัน การประชุมครั้งนี้มี ประการว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็น พระผู้ ช่วยให้รอดที่แท้จริงของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุให้หลายคนกลับใจมาเป็น คริสเตียน ผู้คนทั้งสิ้นที่เข้าร่วมใน การ ประการครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 3 แสนคนและได้รับการยอมรับว่าการ ประการใหญ่ของคริสเตียนเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศมุสลิม

ในขณะที่ผมกำลังดูรายการประกาศ อยู่ฉันนึกถึงใจของผมนอนหลับไปด้วย กระตือรือร้น “ผมควรช่วยเก็บเกี่ยวผล ของ เมล็ดแห่งพระกิตติคุณที่คร.ลีได้ หว่านลงไป ผมจะเพาะบ่มนำพระทัย ของพระเจ้าไว้ในจิตใจของดวงวิญญาณ เหล่า นั้นได้แน่ ผมควรทำสิ่งใดเพื่อจะ นำดวงวิญญาณมากขึ้นมาถึงพระบิดา เพื่อให้เป็นผลของนครเชรูซาเล็มใหม่”



ผมจารึกจิตใจของคร.ลีไว้ในใจของผม คร.ลีปรารถนาที่จะเกิดผลอย่างบริบูรณ์ เกือบกว่าการเสียดชะขององค์ พระผู้เป็น เจ้าและพันธกิจแห่งความรอดจะไร้ผล ผมเดินทางไปปาเกีสถาน 14 ครั้ง และเป็นผู้นำในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศเพื่อการรักษาโรคด้วยการ อัครธรรมใน 12 พื้นที่ซึ่ง รวมถึงเมืองการาจี อิสลามาบัด และอา ซัด แคมป์ นับจากปี 2010 เป็นต้น ผมได้ขยาย พื้นที่พันธกิจออกไปยัง ประเทศศรีลังกาและทำพันธกิจที่นั่น อย่างเอาใจจริง

ผมขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงปกป้องเรา ทุกวินาทีด้วยสายพระเนตรดูจเปลวเพลิง

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรง ปกป้องเราในช่วงการเดินทางไปทำ พันธกิจในพื้นที่อันตรายในปาเกีสถาน และทรงอวยพรเราเพื่อให้อาวยกเกียรติแด่พระองค์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2008 ผมหยุด

พักที่สนามบินของประเทศไทยเพื่อ เดินทางต่อไปยังปาเกีสถาน ในวันต่อมา (วันที่ 27 พฤศจิกายน) สนามบินของ ประเทศไทยถูกปิดเนื่องจากมีกลุ่มผู้เดิน ขบวนต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทย ถ้า ผมเดินทางมาถึงสนามบินไทยซาเพียง หนึ่งวัน พันธกิจในปาเกีสถานที่ผมจะทำ คงลาชออกไปอย่างแน่นอน

ในเดือนเมษายน 2009 ผมเดินทางออกจากปาเกีสถานตั้งแต่เช้าตรู่ หลังจากผมเสร็จสิ้นการทำพันธกิจทั้ง สิ้นของผม ต่อมาผมได้ยินจากข่าวว่า ปาเกีสถานได้ประกาศสงครามกับพวก ตาลีบันในเช้าวันเดียวกันกับที่ผมเดินทางออกนอก ประเทศ ผมขอบพระคุณ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ด้วยวิธีนี้ การทำพันธกิจ ใน ปาเกีสถานจึงเต็มไปด้วยความ ดึงเครียดเพราะมีการก่อการร้ายจาก กองกำลังของพวก ตาลีบันอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ผมก็สัมผัสถึงการทรงนำ ของพระเจ้าได้ตลอดเวลา

ในเดือนพฤษภาคม 2011 ความ

ดึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อผมเดินทางมาถึง กรุงเทพมหานครหลังการพันธกิจในปาเกีสถาน ผมได้ยิน วาการคุกคามของการก่อการ ร้ายเพิ่มระดับขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิต ของโอซามา บินลาดีน ผู้ก่อตั้งและผู้นำ ของกลุ่ม อัล-กออิดะ แต่เหตุการณ์เกิด นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการจัด ประการของคริสเตียนในปาเกีสถานที่ มีผู้คนราว 15,000 คนเข้าร่วม สิ่งเหล่านี้นกลายเป็นพระคุณของพระเจ้า

ในปี 2012 ผมจัดการประกาศขึ้น ที่เมืองไฮเดอราบัดประเทศปาเกีสถาน และขยายไปยังเมืองการาจี ในตอนเย็น เมื่อ ผมเดินทางไปเมืองการาจีมีคนบอก ผมว่ามีการเดินขบวนในเมืองไฮเดอรา บัดเนื่องจากนักการเมืองของพรรคใหญ่ พรรคหนึ่งของปาเกีสถานถูกสังหาร สิ่งนี้ ทำให้ระบบราชการทั้งหมดของเมืองเป็น อัมพาตและร้านค้าปิดทำการ รายงานข่าว ทางโทรทัศน์แจ้งว่ามีรถบรรทุกมากกว่า 40 คันถูกเผา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่ง วันก่อนหน้านี้ ผมคงไม่สามารถจัดการ ประการขึ้นในเมืองไฮเดอราบัดได้

ผมถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรง อนุญาตให้มีคริสตจักรสาขาและคริสต์ จักรรวมพันธกิจเกือบ 400 แห่งเกิดขึ้น ในปาเกีสถานและศรีลังกา

ขณะนี้ มีคริสตจักรสาขาและ คริสตจักรรวมพันธกิจของมัณฑนเมืองใน ปาเกีสถานอยู่ประมาณ 330 แห่ง ใน ศรีลังกา มีคริสตจักรมากกว่า 70 แห่ง ที่ลงทะเบียนเป็นคริสตจักรสาขา และคริสตจักรรวมพันธกิจของเราใน ขณะที่ผมทำพันธกิจอยู่ในเมืองเจ็ด เมืองในศรีลังกาผ่านการเดินทางทำ พันธกิจในประเทศนี้ทำให้เราออกจาก นั้นพันธกิจกำลังบรรลุความสำเร็จ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานี โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. หนังสือของคร.ลี



ศิษยาภิบาลแตซึก กิล (ซึ่ง ได้ปริญญาเอกทางด้านหลัก การสอนและพันธกิจ) ได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณเพื่อชมเชย สำหรับการทำให้พันธกิจของท่าน ในต่างแดนมาเป็นเวลามากกว่า สิบปี ท่าน ถวายเกียรติแด่ พระเจ้าด้วยการนำดวงวิญญาณ จำนวนนับไม่ถ้วนมาถึงความ รอดผ่านการทำงานอย่างอึด ใหญ่แห่งฤทธิ์อำนาจของพระ วิญญาณโดยใช่ ฟ้าเซ็ดหน้าแห่ง ฤทธิ์อำนาจไม่ว่าท่านเดินทาง ไปยังที่แห่งใดก็ตาม(กิจการ 19:11-12)

หนังสือพิมพ์พันธกิจในภาษาฮินดี และการบรรยายของสถาบันศาสน ศาสตร์มัณฑนเมือง (MIS)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลานี้มีการ ถ่ายทอดรายการของสถานีโทรทัศน์ จี.ซี.เอ็น. ที่นำเสนอพระกิตติคุณแห่ง ความบริสุทธิ์และการทำงานด้วยฤทธิ์ อำนาจของพระเจ้าผ่านการถ่ายทอด ของสถานีโทรทัศน์อิสอัค (โดยมีศิษยาภิบาลอันวาร์ ฟัสซัลเป็นประธาน) มีการแพร่ภาพกระจายเสียงคำเทศนา หกตอนของคร.ลีในแต่ละวัน โดยเป็น ภาษาอังกฤษสามครั้งและภาษาฮินดี อีกสามครั้ง มีการเผยแพร่ออกอากาศ ของการแสดงของคณะกรรมการ พันธกิจศิลป์ของมัณฑนเมืองเป็นประจำเช่น กัน สถานีโทรทัศน์อิสอัคมีสถานีโทร ศัพท์เคเบิลอีก 253 สถานีซึ่งมีการเผยแพร่รายการของจี.ซี.เอ็น.ออกไปยัง 73 พื้นที่ ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ของแคว้นซินด์ ซึ่งประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ 26 เมือง หลัก (เช่น เมืองการาจี) กำลังฟังพระ กิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ผ่านโทร ศัพท์เคเบิล นอกจากนั้น สถานีโทร ศัพท์จี.ซี.เอ็น.ยังเผยแพร่ออกอากาศ รายการเหล่านี้ไปยังตะวันออกกลาง มากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันเช่นกัน

ในช่วงเวลานี้ดวงวิญญาณที่ หลับใหลฝ่ายวิญญาณในปาเกีสถาน จำนวนมากได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้น และจากนั้นเป็นต้นไปผมต้องการที่จะ ปลุกฝังความเชื่อในคนเหล่านี้และ ทำให้เขามีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่ พระเจ้าตรีเอกานุภาพ



การประกาศครั้งใหญ่ในปาเกีสถานในปี 2000 ของคร.ลีมีผู้คนเข้าร่วมประมาณ 3 แสนคน

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียน ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์ เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดย เครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์พันธกิจ Thai
จัดพิมพ์โดยคริสต์จักรมัณฑนเมืองเซ็นทรัลเซิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชนชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

www.gcnetv.org www.manminseminary.org www.wcdn.org